

ชื่อเรื่อง:	ลักษณะและรูปแบบการสร้างสาวกชาวจีนพลัดถิ่น ที่พำนักในประเทศไทย
ผู้จัดทำ:	อาภรณ์ แซ่หู
ชื่อปริญญา:	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคริสต์ศาสนศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ:	ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการ ศาสตราจารย์ ผศ.ดร. สาธัญญ์ บุญยเกียรติ
วันที่อนุมัติผลงาน:	26 เมษายน 2561
จำนวนหน้า:	44 หน้า
คำสำคัญ:	ชาวจีนพลัดถิ่น พำนัก

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและรูปแบบการสร้างสาวกในหมู่ชาวจีนพลัดถิ่นที่พำนักในประเทศไทยและเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคริสตจักรไทยในการประกาศสร้างสาวกในหมู่ชาวจีนพลัดถิ่นที่พำนักในประเทศไทย เนื่องด้วยปัจจุบันประเทศไทยโดยเฉพาะเมืองเชียงใหม่ได้มีชาวจีนพลัดถิ่นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาพำนักเป็นจำนวนมาก จำนวนประชากรเหล่านี้ไม่เพียงเข้ามาท่องเที่ยวช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น แต่ได้เข้ามาพำนักนานเป็นระยะเวลา 1 ปี – 10 ปีขึ้นไป และในจำนวนดังกล่าวมีผู้ที่เป็นคริสเตียนด้วย แต่จากที่สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มประชากรตัวอย่างซึ่งเป็นคริสเตียนชาวจีนที่พำนักในประเทศไทยจำนวน 20 ท่าน พบว่าส่วนใหญ่เคยไปร่วมงานนมัสการและสามัคคีธรรมกับคริสตจักรท้องถิ่นในไทยหลายครั้ง แม้จะมีการแปลภาษาจีนก็ตาม แต่เมื่อพวกเขาไปร่วมกลับรู้สึกปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม ธรรมเนียมคริสตจักรท้องถิ่นในไทยไม่ได้ จึงทำให้พวกเขาไม่ยอมไปร่วมงานนมัสการร่วมสามัคคีธรรมกับคริสตจักรท้องถิ่นในไทยอีก และบวกกับคริสตจักรท้องถิ่นในไทยเองก็ขาดความรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรมจีนและขาดความเข้าใจถึงลักษณะของชาวจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงทำให้ทั้งคริสตจักรท้องถิ่นและคริสเตียนชาวจีนพลาดโอกาสที่จะเสริมสร้างกันและกัน และพลาดโอกาสร่วมมือประกาศสร้างสาวกกับชาวจีนพลัดถิ่นมากมายที่ยังไม่เป็นคริสเตียนที่พำนักในประเทศไทย และประกอบกับความสนใจของผู้ทำวิจัยชิ้นนี้ที่มีภาระใจในการทำพันธกิจกับชาวจีน จึงเป็นที่มาของการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ที่ต้องการศึกษาลักษณะและวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างสาวกในหมู่ชาวจีนพลัดถิ่นที่เข้ามาพำนักในประเทศไทย

จากการศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ได้พบสาระสำคัญสองประเด็นหลักคือ ลักษณะและรูปแบบของคริสเตียนชาวจีนพลัดถิ่นที่พำนักในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 8 ลักษณะ คือ เป็นเอกพันธ์ (Homogeneity), เป็นเอกเทศ (Independence), ต้องการสร้างความมั่นคงในชีวิต (Need for life stability), เน้นความสัมพันธ์ (Relationship-Oriented), ขับเคลื่อนโดยพระคัมภีร์ (Bible-driven), ยึดมั่นในสิ่งดั้งเดิม (Tradition), พร้อมตอบสนองต่อมิติฝ่ายวิญญาณ (Openness to the spiritual dimension), การหล่อเลี้ยงฝ่ายวิญญาณ (Spiritual nourishment)

ประเด็นที่สองที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ แนวทางสำหรับผู้นำและคริสตจักรไทยที่ทำพันธกิจกับชาวจีนพลัดถิ่นในประเทศไทย และเพื่อประกอบเป็นองค์ความรู้ด้านพันธกิจวิทยา